

Số : 150 /BC- UBND

Tuy Phước, ngày 12 tháng Năm 2014

BÁO CÁO

**Về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung
Thông tư 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT**

Thực hiện Văn bản số 3783/SNN-TL, ngày 22/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định V/v đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2004/TT-BNN. Sau khi xem xét đề cương hướng dẫn về đánh giá tình hình và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2004/TT-BNN. UBND huyện Tuy Phước báo cáo như sau:

I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện:

1. Về thành lập, củng cố và phát triển Tổ chức hợp tác dùng nước:

Thực hiện theo Thông tư 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển Tổ chức hợp tác dùng nước. Năm 2010 trên địa bàn huyện Tuy Phước có 23 HTX NN, trên cơ sở 23 đội thủy lợi. Qua hợp nhất, sáp nhập các HTX NN, đến năm 2014 trên địa bàn huyện có 16 Hợp tác xã nông nghiệp trên cơ sở 16 Tổ hợp tác dùng nước (tổ thủy nông). Từ khi UBND tỉnh Bình Định ban hành chính sách thực hiện cấp bù thủy lợi phí và quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng đối với các hợp tác xã nông nghiệp và vốn phân bổ theo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó các HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác dùng nước đã có nguồn kinh phí cho chi phí thường xuyên, đã tiến hành kiên cố hóa kênh mương, trong đó ưu tiên các tuyến kênh thường xuyên bị sạt lở, bồi đắp thâm lậu đảm bảo tưới tiêu kịp thời, tiết kiệm nước; hoạt động quản lý, điều hành tưới tiêu đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp. Đã phân bổ kinh phí cấp bù thủy lợi phí đúng theo quy định, thông qua kinh phí được cấp bù thủy lợi phí đã giúp cho các HTX NN, Tổ hợp tác dùng nước ngoài việc trả tiền điện, xăng dầu trạm bơm, kinh phí còn lại đã tập trung trên 70% cho công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu hợp lý.

2. Việc ban hành và thực hiện Đề án và các cơ chế, chính sách về củng cố, phát triển Tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn:

Qua thực tế cho thấy, mô hình Tổ chức hợp tác dùng nước dựa trên cơ sở các Hợp tác xã nông nghiệp là phù hợp. Phạm vi quản lý tưới của các HTX thường được phân chia theo địa giới hành chính, trong nhiều năm qua các tổ chức hợp tác dùng nước đã giữ vai trò tích cực trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, diện tích gieo trồng được đảm bảo tưới tiêu tăng qua các năm, góp phần tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp ở địa phương. Hợp tác xã còn tham gia vào triển khai thực hiện các chế độ chính sách về miễn, giảm thủy lợi phí; cung ứng dịch vụ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho nông dân.

3. Những khó khăn vướng mắc khi thực hiện Thông tư 75/2004/TT-BNN:

Việc thu thủy lợi phí nội đồng nhiều HTX NN làm dịch vụ thủy lợi thu đạt tỷ lệ thấp, không đủ kinh phí để nạo vét tu bổ kênh mương nội đồng. Một số HTX NN chưa thành lập được đội thủy nông trực tiếp đưa nước vào ruộng do không được người dân đồng tình đóng kinh phí để thuê, vì vậy khi điều tiết nước theo phiên từng vùng gặp nhiều khó khăn.

II. Kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách để khuyến khích, thúc đẩy Tổ chức hợp tác dùng nước phát triển để bổ sung Thông tư 75/2004/TT-BNN

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ của Tổ hợp tác dùng nước và cán bộ thủy lợi cấp xã.

- Nhà nước tiếp tục hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi về hồ đập, đê sông, kênh mương để đảm bảo tưới tiêu hợp lý phục vụ sản xuất và dân sinh.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, về đánh giá tình hình kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định./.

Nơi nhận: *lv*

- Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Định;
- Chi cục TLĐĐ và PCLB tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT *sch*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Kỳ Quang
Trần Kỳ Quang